



ประกาศ โรงเรียนนวมพอร์ทวิทยาลัย แผนกประถม

ที่ 4 / 2563

เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

เนื่องด้วยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้ทุกโรงเรียนเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศต่าง ๆ ของโลก โรงเรียนนวมพอร์ทวิทยาลัย แผนกประถม ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร พนักงาน และผู้ปกครองทุกท่าน จึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ้างอิงตามเจตหมายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีรายละเอียดดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน ครู บุคลากร พนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัว หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทาง หรือพักรถเครื่องเพื่อเดินทางผ่าน (Transit) ไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศหรือพื้นที่อื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มเติม (ถ้ามี) จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

2. ผู้ปกครอง นักเรียน ครู บุคลากร พนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเดินทางให้แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางโรงเรียน และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ

3. นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร พนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัวที่เดินทาง หรือพักรถเครื่องเพื่อเดินทางผ่าน (Transit) ไปยังประเทศ หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อกลับมาประเทศไทยแล้ว ทางโรงเรียนอนุญาตให้หยุดเรียน หรือหยุดปฏิบัติงาน โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงาน ไม่นับเป็นวันลา และไม่ควรถูกเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย (มาตรการกระทรวงศึกษาธิการ)

4. ขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด กินอาหารที่ถูกสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เป็นต้น เมื่อมีอาการสงสัยป่วย ให้สวมหน้ากากอนามัย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทางหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(ภราดา ดร. เศกสรร สกนธวัฒน์)

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนนวมพอร์ทวิทยาลัย แผนกประถม